

การอายัดสิทธิเรียกร้องประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการแก้ไขจำนวนเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี สำหรับสิทธิเรียกร้องประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ที่มีใช้ราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ กำหนดให้จำนวนเงินไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐๒ (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบังคับคดีมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขดังกล่าว กรมบังคับคดี จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน ฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตาม คำพิพากษาขอให้อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาประเภทเงินเดือน ค่าจ้างต่างๆ โดยกำหนดให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาคำสั่งอายัดให้ตามที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาขอ แต่ทั้งนี้เงินส่วนที่ไม่ได้อายัดใน ขณะนั้นต้องคงเหลือไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท กล่าวคือ หากลูกหนี้มีเงินเดือนไม่เกินสองหมื่นบาทจะไม่ดำเนินการ อายัดให้เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามที่กฎหมายกำหนด แต่หากลูกหนี้มี เงินเดือนเกินกว่าสองหมื่นบาท เมื่อเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาขอให้อายัดเงินเดือน เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอายัดให้ ตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาร้องขอ แต่ต้องคงเหลือเงินเดือนให้ลูกหนี้ไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกหนี้ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.- บาท

- ก. เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาขอให้อายัดเงินเดือนของลูกหนี้ทั้งหมด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการ อายัดให้ ๑๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือให้ลูกหนี้ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท
- ข. เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาขอให้อายัดเงินเดือนของลูกหนี้เดือนละ ๒๐,๐๐๐.- บาท เจ้าพนักงานบังคับคดี จะดำเนินการอายัดให้ ๑๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือให้ลูกหนี้ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท
- ค. เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาขอให้อายัดเงินเดือนของลูกหนี้เดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เจ้าพนักงานบังคับคดี จะดำเนินการอายัดให้ ๑๐,๐๐๐.- บาท ตามที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาร้องขอ

โดยการกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าว นอกจากจะเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้ว ยังเป็น ประโยชน์ต่อคู่ความไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในอันที่ลูกหนี้จะได้รับการ ปลดปล่อยจากหนี้สินรวดเร็วขึ้น ทำให้การรับภาระในเรื่องดอกเบี้ยลดลงจากการที่ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นเร็วขึ้น และ เจ้าหน้าที่ก็จะได้รับชำระหนี้รวดเร็วขึ้นด้วย

อย่างไรก็ดี หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ถูกอายัดเงินเดือน ค่าจ้างต่างๆ มีเงินที่เหลือไว้ใช้จ่ายไม่ เพียงพอต่อการดำรงชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน สามารถยื่นคำร้องขอลดอายัด พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น และหลักฐาน (หากมี) ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณา ลดอายัดให้ตามความเหมาะสม แต่ต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินที่อายัดไว้เดิม เช่น ลูกหนี้ ตามคำพิพากษามีเงินเดือน ค่าจ้าง เดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดไว้เป็นเงิน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาร้องลดอายัด เจ้าพนักงานสามารถสั่งลดอายัดได้เป็นเงิน จำนวน ๗,๕๐๐ บาท เหลือจำนวนเงินที่ถูกอายัด ๗,๕๐๐ บาท แต่หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่เห็นชอบด้วยกับ คำสั่งลดอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็สามารถใช้สิทธิทางศาลยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง